



เอกสารข่าว

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ
และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา
ฉบับที่ ๒๔/๒๕๖๓ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓



เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม คณะกรรมการ (สว.) หมายเลข ๓๐๖ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) โดยมี นายสมชาย แสวงการ เป็นประธานการประชุม และมีประเด็นพิจารณา ดังนี้

หารือ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีการแสดงความคิดเห็นประเด็นการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ อย่างกว้างขวาง โดยเห็นว่าในการเสนอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญดังกล่าวควรหาแนวทางที่เหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน และให้สอดคล้องกับหลักวิชาการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของวุฒิสภาต่อไป



ติดตามการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการคณะต่าง ๆ



- คณะอนุกรรมการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำ และดำเนินการตามยุทธศาสตร์ ด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค ได้รายงานการติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนประเด็น “การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” โดยได้เชิญผู้แทนจากสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมา ให้ข้อมูลในเรื่องดังกล่าว ซึ่งคณะอนุกรรมการมีความเห็นว่า ควรเร่งรัดการจัดทำกฎหมาย ลำดับรองทั้ง ๒๗ ฉบับ โดยจัดทำกรอบเวลาที่ชัดเจนในการประกาศใช้ระเบียบ แนวทาง ปฏิบัติ หลักเกณฑ์ หรือมาตรฐานงานต่าง ๆ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เตรียมความพร้อม ในการดำเนินการเป็นการล่วงหน้า



- คณะอนุกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ ได้มีการพิจารณาร่าง รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง “การสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์” โดยเห็นว่า การจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าว จะต้องพิจารณาศึกษาด้วยความละเอียด รอบคอบ ทันท่วงทีสถานการณ์ความเป็นไปของเหตุการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันเพื่อให้เกิดความ ชัดเจน และเพื่อให้รัฐบาล รวมถึงภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ที่แท้จริง



- คณะอนุกรรมการสิทธิเสรีภาพด้านสื่อสารมวลชนและสื่อสาธารณะ ได้นำเสนอผลการศึกษา “รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๒ ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)” ที่คณะอนุกรรมการได้พิจารณาเสร็จแล้ว โดยที่ประชุมคณะกรรมการเห็นชอบกับผลการพิจารณาการศึกษาของคณะอนุกรรมการ และมีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่าการให้บุคลากรจากองค์กรต่าง ๆ ที่เป็นผู้ผลิตรายการของ ส.ส.ท. และการให้บุคคลภายนอกมาร่วมผลิตรายการนั้น ควรพิจารณาให้สอดคล้องตามภารกิจและวัตถุประสงค์ขององค์กร



- คณะอนุกรรมการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ได้พิจารณาเรื่องร้องเรียนจำนวน ๒ เรื่อง ดังนี้

๑) กรณีขอความเป็นธรรมเพื่อให้สำนักงานส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กรมที่ดิน และเจ้าของโครงการดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยที่ประชุมเห็นว่าอาจเข้าข่ายเป็นการโฆษณาเป็นเท็จ จึงเห็นควร ส่งเรื่องไปยัง สคบ. เป็นผู้พิจารณา และจะได้มีการติดตามผลการพิจารณาต่อไป

๒) เรื่องร้องเรียนกรณีขอความเป็นธรรมจากการถูกหลอกลวงให้ทำธุรกิจออนไลน์ ซึ่งที่ประชุมเห็นว่า ควรให้เชิญผู้ร้องเรียน เลขาธิการ สคบ. และผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค มาเข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาเรื่องร้องเรียนดังกล่าว

